



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

**Bản tin Ngắn số 1 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 26 - 2014
tại Fribourg - Thụy Sĩ**

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là một dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.

Năm 2014 sắp đến, qua sự sắp đặt, chuẩn bị của cố Hòa Thượng Chủ Tịch, Thượng Tọa Thích Quảng Hiền tại trụ xứ Thụy Sĩ đã hoan hỷ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của Ban Tổ Chức địa phương và thời gian được ấn định từ ngày **30.06** đến ngày **10.07.2014** tại địa điểm :

Intendance des Bâtiments militaires / Verwaltung des Militärgebäude

Route des Arsenaux 16 - 1705 Fribourg, Suisse

Tel : + 41 26 305 3002. Fax : + 41 26 305 3004 WWW. fr.ch/sppam

Địa điểm này nằm trong vùng Scharzsee vùng Fribourg, có cảnh trí rất thơ mộng, hữu tình; nên cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm và Thượng Tọa Thích Quảng Hiền đã đặt cọc **20.000Frs** để giữ chỗ cho thời điểm trên.

Ban Tổ Chức địa phương là **Thượng Tọa Thích Quang Hiền, Trụ Trì chùa Trí Thủ** tại Bern và các Phật Tử tại địa phương đứng ra nhận nhiệm vụ tổ chức. Số điện thoại liên lạc : **+ 41 31 911 9466** hay số cầm tay là : . E Mail : **chuatrithu@ymail.com**.

Ban Điều Hành là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu gồm chư Tôn Đức trong các Tổng Vụ chịu trách nhiệm về phần vụ của mình.

Được biết trung tâm này có trên 500 giường ngủ chính thức và có thể kê thêm giường nếu học viên tăng thêm. Ngoài ra chung quanh khu trại Gia Đình Phật Tử có thể cắm trại để sinh hoạt chung cùng Giáo Hội như lâu nay. Giá tiền thuê chỗ ở (*chưa kể việc ăn uống, cúng dường và những chi phí khác*) là **75.000FRS** tương đương với **60.000€**. Tuy nhiên theo Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức địa phương Thích Quảng Hiền cho biết thì tiền học phí trọn khóa quý học viên đi tham dự một người hay nhiều người trong một Gia Đình cũng được tính giống như những năm trước, chứ không có việc tăng giá (**mỗi học viên 150€, Gia Đình Phật Tử 120€ và Oanh Vũ (từ 4 đến 10 tuổi) 50€**). Điều mong mỗi là Quý học viên hưởng ứng thật đông đảo là Cố Hòa Thượng Chủ Tịch rất vừa lòng. Vì đầu

cho Ngài đã ra đi; nhưng chư Tăng Ni và Phật Tử trong Giáo Hội vẫn một lòng gắn bó keo sơn như lâu nay là điều rất quý hiếm.

Chương trình cúng dường một bao gạo cho khóa tu học vẫn duy trì, nhằm bù đắp vào những thiếu sót có thể xảy ra. Do vậy Giáo Hội cũng mong mỗi Quý vị học viên không đi tham dự được cũng nên phát tâm ủng hộ mỗi bao gạo **30€** về chùa Khánh Anh hay chùa Trí Thủ hoặc ngay tại khóa tu học v.v... là điều quý giá vô cùng.

Chương trình dự định như sau:

Ngày thứ hai 30.6.2014 Quý học viên tập trung về địa điểm khóa tu học.
Ngày thứ ba 01.7.2014 Khai giảng
Ngày thứ tư 09.7.2014 Bế giảng
Ngày thứ năm 10.7.2014 Du ngoạn và giải tán.

Quý vị đi xe lửa nên mua vé trực tiếp đến nhà gare **Fribourg** và Ban Tổ Chức sẽ đón từ đây đưa vào địa điểm khóa tu học tại **Schwarzsee** chừng 30 phút xe hơi.

Quý vị ở xa đến Thụy Sĩ gồm những phi trường như : **Basel, Zürich, Genève**, sau đó cũng nên tự lấy xe lửa đi đến nhà gare **Fribourg** và ở đó mới có Ban Tổ Chức địa phương đưa đón; chứ Ban Tổ Chức địa phương sẽ không đón tiếp quý vị tại các phi trường trên. Xin Quý Đạo Hữu lưu tâm cho việc này.

Đi xe cá nhân hoặc đi xe Bus ra **Ausfahrt/Exit Dundigen** rồi chạy thẳng đến **Schwarzsee** là đến địa điểm khóa tu học.

Để hỗ trợ công việc đưa đón của Ban Vận Chuyển địa phương, chùa Khánh Anh có tổ chức xe bus khởi hành từ chùa Khánh Anh (*Bagneux*) vào ngày thứ hai lúc **7 giờ sáng 30/06/2014** và **về khởi hành từ Trường học, sau cuộc đi du ngoạn (Fribourg - Thụy Sĩ)** lúc **13 giờ chiều thứ năm 10/07/2014**. Giá xe ca khứ hồi mỗi người **110€**. Tăng Ni miễn phí. Xin liên lạc về chùa Khánh Anh **01.46.55.84.44**, ngay từ bây giờ để lấy chỗ trước.

Từ đây đến lúc tổ chức khóa tu học còn thêm mấy bản tin nữa. Đây chỉ là bản tin số một xin gửi đến Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử xa gần để chuẩn bị đi tham gia thật đông đủ là một điều vô cùng có ý nghĩa. Kính xin Quý vị lưu tâm cho.

Nam Mô hoan hỷ tạc Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bagneux, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Chứng minh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 26

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm



Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Hòa Thượng Thích Như Điển